



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่ ๑๓)๑๑ /๒๕๖๒

เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเต็มที่ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงยกเลิคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ ๑๕๙๔/๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ ๑๘๔๘/๒๕๖๑ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ดังนี้

๑. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร) ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับงานด้านยุทธศาสตร์องค์กร งานงบประมาณ การจัดทำแผนระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การกำหนดตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดอันดับมหาวิทยาลัย การจัดการความรู้ การวิจัยสถาบัน งานบริหารความเสี่ยง และการบริการคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล (ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ) ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การพัฒนาระบบการเรียนการสอน งานด้านตำแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านการสอน ระบบพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอนโดยใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ การบริการการศึกษา การพัฒนาระบบสหกิจศึกษา งานกิจการนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ การส่งเสริมวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา งานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และงานเลขานุการกิจของสภาวิชาการ

๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา) ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการวิจัย การส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม การปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม การสร้างภาคีความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก การดำเนินการกิจด้านการวิจัยตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ การบริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน และการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา

๔. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์) ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนและการวิเคราะห์อัตรากำลัง การสรรหา/คัดเลือก/บรรจุแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนา ระบบภาระงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการผู้มีความสามารถโดดเด่น การวางแผนสืบทอดและความก้าวหน้าในสายอาชีพ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ วินัย สุขภาพและความปลอดภัย งานเลขานุการกิจของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และงานสารบรรณและนิติการ

๕. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย) ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี การวิเคราะห์สถานภาพการเงิน ต้นทุน การบริหารงาน งานเลขานุการกิจของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน งานพัสดุ การพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพพื้นฐานด้านอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ การกำกับดูแลซ่อมบำรุงระบบ รวมทั้งมีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อสิ่งจำเป็น ก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินในวงเงินแต่ละครั้ง ไม่เกิน ๒๕ ล้านบาท และงานประสานงาน มทส.-กทม.

๖. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย อาจหาญ) ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน การบริหารจัดการหน่วยวิสาหกิจ การหารายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน การระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ งานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กร งานเลขานุการกิจของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๗. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ไม้สี) ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักศึกษา งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานทุนการศึกษาและสวัสดิการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานวินัยนักศึกษาและการทหากรงานให้คำปรึกษาและแนะแนวการเรียนรู้ การบริการและพัฒนาหอพักนักศึกษา งานระบบข้อมูลสารสนเทศ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ งานวิทยาศาสตร์การกีฬา งานกีฬาเพื่อการแข่งขัน งานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา การส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน งานประชาสัมพันธ์และงานสารสนเทศด้านการกีฬา

๘. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์) ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับงานประชุมสภามหาวิทยาลัย งานเลขานุการกิจของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน

การเสนอเรื่องต่าง ๆ ต่ออธิการบดี ให้หน่วยงานเสนอต่อรองอธิการบดีที่ได้รับมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีดังกล่าว

การสั่งและการปฏิบัติการแทนตามที่มอบหมายข้างต้น ให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำได้ทุกเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบ เว้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย และเรื่องที่จะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เมื่อผู้รับมอบอำนาจได้สั่งหรือปฏิบัติการแทนอธิการบดีไปแล้ว หากเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องสำคัญให้รายงานให้อธิการบดีทราบในโอกาสแรกที่กระทำได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี